

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๓๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหารือแนวทางการร่วมมือการดำเนินงาน โดยเริ่มโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานการณ์การคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดการคัดกรองนักเรียนเข้ามาจำนวนน้อยจึงทำให้เด็กเสียโอกาสในการรับทุนการศึกษา ประกอบกับสถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จึงได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสทางการศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Meeting) และขอความร่วมมือจังหวัดเข้าร่วมประชุม และแจ้งบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านแบบตอบรับ (Google Form) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริพรรณ สิงห์ท่วง โทร. ๐๙ ๘๘๓๐ ๗๙๗๒